

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊าว
อำเภอหalmัก จังหวัดเพชรบูรณ์

คำนำ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ เป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ซึ่งทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้จัดทำแผนการดำเนินงานนี้ขึ้น

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิจิตร คำโถม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒	
แผนการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	๔ - ๖๔
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๖๕ - ๖๘

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นมา บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนด นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมีเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น แต่เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

แต่เนื่องจาก พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๓๐ (๔) กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำนึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย จึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลในเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตามผล วัด และประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งของหน่วยงานของรัฐและประชาคม

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านดิว จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ สำหรับแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในรอบปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗

“ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. **บรรลุจุดมุ่งหมาย** การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทาง เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริการแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

๒. **ประหยัด** การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินการมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

๓. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนการควบคุม เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าการกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะมีการระดมปัญหาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

๖. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนี้การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

๗. พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงการมีการแข่งขันกันมากกว่า องค์กรที่ไม่มี การวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยาย ขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๘. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตัว

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการรักษาความสงบภายใน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางการพัฒนา ๑.๑.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒				พ.ศ. ๒๕๖๓								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (โครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมือง) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๓	สำนักงานปลัด			↔				↔						
๒.	โครงการเหล่านักชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนจ.เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่านักชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเหล่านักชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	สำนักงานปลัด	←												→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๘.	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ รวมถึงผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นตามคำสั่ง อบต. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑ - ๑๒	สำนักงานปลัด	←														→

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....ด้านเกษตรชุมชน และการโยธา
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ราษฎรในชุมชนมีความสะดวกในการใช้ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเพื่อการดำรงชีพได้ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา...๔.๑...งานไฟฟ้าถนน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอหล่มสัก	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบุงโพธิ์ - โรงเรียนตัว วิทยาคม หมู่ที่ ๒ (๑๐๐,๐๐๐.- บาท)</p> <p>โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง แรงต่ำ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๒ (๓๐,๐๐๐.- บาท)</p> <p>โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ซอยห้วยนาเลา ๙ หมู่ที่ ๕ (๑๕๐,๐๐๐.- บาท)</p>	หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านตัว	กองช่าง	←—————→											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายดงมะไฟ หมู่ที่ ๖ (๑๐๐,๐๐๐.- บาท) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง แรงต่ำ สายตาชวน หมู่ที่ ๑๐ (๑๐๐,๐๐๐.- บาท) โครงการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่าง สายห้วยโปรง - ปากช่อง หมู่ที่ ๙ (๑๐๐,๐๐๐.- บาท) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง แรงต่ำ ซอยพ่อประดับ หมู่ ที่ ๑๐ (๑๐๐,๐๐๐.- บาท) โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ สายไร่นาเจริญ- ชำม่วง หมู่ที่ ๑๒ (๒๐๐,๐๐๐.- บาท) งบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท</p>	หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านตัว	กองช่าง	←—————→											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒.	ค่าวัสดุอื่น	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุซ่อมผิวถนน เช่น ยางมะตอย ยางมะตอยสำเร็จรูป คอนกรีตสำเร็จ ฯลฯ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิแอมป์ หลอด LED สีเหลือง ขนาด ๑๖๐ ดวง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด ะละ ๑๑,๑๐๐ บาท จำนวนเงิน ๘๘,๘๐๐ บาท</p> <p>งบประมาณ ๑๘๘,๘๐๐ บาท</p>	ตำบลบ้านตัว หมู่ที่ ๑ -๑๒	กองช่าง	←—————→											

แนวทางการพัฒนา ๔.๒ งานสวนสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
-	-	-	-	-													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมงาน ประเพณีสงกรานต์ตำบล บ้านตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานโครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณี สงกรานต์ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	ตำบลบ้านตัว หมู่ที่ ๑-๑๒	กองการศึกษา							↔						
๔.	โครงการประเพณีบุญออก พรรษา แข่งขันเรือพาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานโครงการประเพณีบุญออก พรรษา แข่งขันเรือพายตำบล บ้านตัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามโครงการที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	ตำบลบ้านตัว หมู่ที่ ๑-๑๒	กองการศึกษา	↔												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕.	โครงการสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม โครงการที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	ตำบลบ้านตัว หมู่ที่ ๑-๑๒	กองการศึกษา		↔											
๖.	อุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอหล่มสัก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอ หล่มสักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานตามโครงการจัด งานส่งเสริมสืบสานประเพณี ท้องถิ่น กาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม หนังสือที่ พช ๐๒๑๘/ว ๗๖๙ ถว. ๑๑ ก.ค. ๖๒ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	เขตพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์	กองการศึกษา	←————→												

๖. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....ด้านการเกษตรและการพาณิชย์.....

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรและสร้างรายได้และเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน
 แนวทางการพัฒนา ๖.๑...งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
-	-	-	-	-													

แนวทางการพัฒนา ๖.๒ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษาน้ำ”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการท้องถิ่นอาสาปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิต อาสา สร้างป่า รักษาน้ำ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามโครงการ ของ อบต. งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท	ตำบลบ้านตัว หมู่ที่ ๑-๑๒	สำนักงานปลัด													

๗. ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา.....ด้านการบริหารงานทั่วไปและการดำเนินงานอื่น
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา...๗.๑...งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	เงินเดือน	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภท เงินเดือน -เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) จำนวนเงิน ๒,๙๑๖,๓๒๐ บาท -เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) สป. ๔,๗๕๘,๖๐๐ บาท กค. ๒,๒๑๖,๐๘๐ บาท กช. ๑,๓๘๐,๕๘๐ บาท กษ. ๑,๖๔๖,๙๐๐ บาท งบประมาณ ๑๒,๙๑๘,๘๘๐ บาท	ที่ทำการองค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้านตัว	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	←												→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๖.	ค่าครุภัณฑ์ - สป. ๑๑๑,๒๐๐ บาท - กค. ๓๗๒,๕๐๐ บาท	- ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร - ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ - ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง - ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า งบประมาณ ๑๘๓,๗๐๐ บาท	- ที่ทำการ องค์การ บริหารส่วน ตำบล บ้านตัว	สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	←—————→										

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบ ประมาณ	ร้อยละ ของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการรักษาความสงบ ภายใน และกาสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน					
๑.๑ แนวทาง...งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	๔	๓.๙๖	๗๕,๐๐๐	๐.๑๕	สำนักงานปลัด อบต.
๑.๒ แนวทาง...งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน.	๘	๗.๙๒	๑,๑๔๒,๕๐๐	๒.๒๓	สำนักงานปลัด อบต.
รวม	๑๒	๑๑.๘๘	๑,๒๑๗,๕๐๐	๒.๓๘	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข					
๒.๑ แนวทาง...งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	๔	๓.๙๖	๓๘๙,๕๐๐	๐.๗๖	สำนักงานปลัด อบต.
รวม	๔	๓.๙๖	๓๘๙,๕๐๐	๐.๗๖	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมสงเคราะห์					
๓.๑ แนวทาง...งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	๓	๒.๙๗	๑๗,๑๖๘,๐๐๐	๓๓.๔๗	สำนักงานปลัด อบต.
รวม	๓	๒.๙๗	๑๗,๑๖๘,๐๐๐	๓๓.๔๗	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเกษตรชุมชน และภาว โยธา					
๔.๑ แนวทาง...งานไฟฟ้าถนน	๒	๑.๙๘	๑,๐๖๘,๘๐๐	๒.๐๘	กองช่าง
๔.๒ แนวทาง...งานสวนสาธารณะ	-	-	-	-	กองช่าง
๔.๓ แนวทาง...งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	๓	๒.๙๗	๓๙๒,๑๐๐	๐.๗๖	สำนักงานปลัด อบต.
๔.๔ แนวทาง...งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๓๓.๖๖	๔,๓๒๙,๑๐๐	๘.๔๔	กองช่าง
รวม	๓๙	๓๘.๖๑	๕,๗๙๐,๐๐๐	๑๑.๒๘	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ภาวศสนว วัฒนธรรม และนันทนาการ					
๕.๑ แนวทาง...งานระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา	๑๔	๑๓.๘๗	๔,๗๔๙,๘๐๐	๙.๒๖	กองการศึกษาฯ
๕.๒ แนวทาง...งานศึกษาไม่กำหนดระดับ...	-	-	-	-	-
๕.๓ แนวทาง...งานกีฬาและนันทนาการ...	๒	๑.๙๘	๑๒๐,๐๐๐	๐.๒๓	กองการศึกษาฯ
๕.๔ แนวทาง...งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น...	๘	๗.๙๒	๒๙๖,๐๐๐	๐.๕๘	กองการศึกษาฯ ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก
รวม	๒๔	๒๓.๗๗	๕,๑๖๕,๘๐๐	๑๐.๐๗	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบ ประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรและกร พาณิชย์					
๖.๑ แนวทาง...งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-
๖.๒ แนวทาง...งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๑	๐.๙๙	๕,๐๐๐	๐.๐๑	สำนักงานปลัด อบต.
๖.๓ แนวทาง...งานกิจการประมง	๖	๕.๙๔	๑,๘๔๕,๐๐๐	๓.๖๐	กองช่าง
รวม	๗	๖.๙๓	๑,๘๕๐,๐๐๐	๓.๖๑	

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ ของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานบริหารทั่วไปและ การดำเนินงานอื่น					
๗.๑ แนวทาง...งานบริหารทั่วไป...	๗	๖.๙๓	๑๖,๔๔๓,๙๘๐	๓๒.๐๖	สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
๗.๒ แนวทาง...งานวางแผนสถิติและวิชาการ...	-	-	-	-	-
๗.๓ แนวทาง...งานงบกลาง...	๕	๔.๙๕	๓,๒๖๖,๘๒๐	๖.๓๗	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
รวม	๑๒	๑๑.๘๘	๑๙,๗๑๐,๘๐๐	๓๘.๔๓	
รวมทั้งสิ้น	๑๐๑	๑๐๐	๕๑,๒๙๑,๖๐๐	๑๐๐	